



# อานุภาพ ล້อวงค์งาม ประธาน YEC @ KAN คนแรก ส่งมอบตำแหน่งสู่คนใหม่

**Y**EC update ล่าสุด ภูมิใจนำเสนอ ประธาน YEC กาญจนบุรี หรือ YEC@KAN คนแรก “คุณอานุภาพ ล້อวงค์งาม” หรือ อาร์ท ทายาทรองประธานหอการค้าไทย เจ้าของธุรกิจท่องเที่ยวแห่งเมืองกาญจนบุรีชื่อดัง “รีสอร์ต บ้านริมแคว-แพรมน้ำ” และอีกหลายธุรกิจ โดยส่วนตัว “คุณอาร์ท” ก็เป็นผู้มีตำแหน่งทางสังคมมากมาย อาทิ เป็นผู้แทนเยาวชนของจังหวัด ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อจังหวัดกาญจนบุรี และผู้แทนธุรกิจท่องเที่ยวที่เข้าไปมีบทบาทในตำแหน่งต่างๆ ของสมาคมการท่องเที่ยวมากมาย นับสิบตำแหน่ง เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ การท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีบูม จนถึงปัจจุบัน จนต้องขอยกตำแหน่ง “นักกิจกรรมด้วย” ให้เลย และผลงานล่าสุดกับการได้รับเลือกให้เป็นประธาน YEC กาญจนบุรีคนแรก กับหน้าที่ ความรับผิดชอบสร้าง YEC จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวด้วยความภูมิใจว่า ตำแหน่งนี้เป็นของขวัญที่สร้างโอกาส ที่สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับนักธุรกิจ รุ่นใหม่ทั่วประเทศ แต่ด้วยภารกิจทาง สังคม และธุรกิจของครอบครัวที่รัดตัว จึงจำเป็นต้องตัดสินใจสละตำแหน่ง ให้รุ่นต่อไป

## แนะนำตัวให้รู้จัก มากยิ่งขึ้น

คุณอาร์ท อานุภาพ ล້อวงค์งาม ตำแหน่งปัจจุบันคือ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและกิจกรรมบริษัท บ้านริมแคว-แพรมน้ำ จำกัด บริษัท ริเวอร์แคว การ์เดิน จำกัด และบริษัท ท่องเที่ยวทางรถไฟ จำกัด จบการ ศึกษาชั้นสูงระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ บัณฑิต (ภูมิศาสตร์) และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิชาเอก Technology Management เป็นบุตรชายคนโต 1 ใน 3 คนของครอบครัวล້อวงค์งาม เจ้าของ ไร่อ้อย ไร่ร้อยไร่ แห่งเมืองกาญจนบุรี ซึ่งภายหลังได้ผันตัวมาทำรีสอร์ต ชื่อ บ้านริมแคว-แพรมน้ำ ในปัจจุบัน ต่อ มาได้ขยายธุรกิจต่อยอดด้านการท่องเที่ยวอีก 2 ธุรกิจ ได้แก่ บริษัท ริเวอร์แคว การ์เดิน จำกัด ให้บริการจองตัว เครื่องบิน และเป็นเอเยนต์ตัวเครื่องบิน ของการบินไทย และบริษัท ท่องเที่ยวทางรถไฟ จำกัด

“เดิมคุณพ่อเป็นเจ้าของไร่อ้อย อยู่ที่ จ.สุพรรณบุรี เผอิญได้มีโอกาส นั่งรถไฟผ่านพื้นที่รีสอร์ตในปัจจุบัน และเกิดความหลงใหลความสวยงาม

ของวิวทิวทัศน์ จึงได้ซื้อที่ แล้วพัฒนา มาเรื่อยๆ เริ่มจากแพเล็กๆ ที่ทำด้วย วัสดุธรรมชาติ เป็นแพลูกบวบไม้ไผ่ วันหนึ่งที่เพื่อนคุณพ่อมาเที่ยว และ เกิดความประทับใจ เห็นความเป็น ไปได้ในกาขยายธุรกิจ จึงเป็นที่มา ของเงินก้อนใหญ่ก้อนแรก ในการพัฒนา จากแพเล็กๆ เป็นแพพักเต็มตัว ให้ บริการผู้ที่นั่งรถไฟมาสามารถพักค้างคืน ในรูปแบบ แพรีสอร์ต ซึ่งสมัยนั้น คุณพ่อเป็นผู้บุกเบิกแพพักคนแรกของ จ. กาญจนบุรี ในมุมที่สวยงามที่สุดของ อ. ไทรโยค”

## สู่...แพรีสอร์ต ได้มรูปแบบ บริการถึงสมาชิก

แนวไอเดียของแพรีสอร์ต บ้านริมแคว-แพรมน้ำ ให้เป็น รีสอร์ต กิจกรรมเต็มรูปแบบ (Activities Resort) โดยผู้พักจะสามารถซื้อบริการเป็น แพคเกจราคาเดียว เรตราคาดังแต่ 8,000 บาทต่อคน 3,500 บาทต่อคน หรือ 2,500 บาทต่อคน ราคารวม ที่พัก อาหาร กิจกรรม การท่องเที่ยว ครบ กิจกรรมประกอบด้วย การนำเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของ จ. กาญจนบุรี แคมป์ไฟ การแสดง แสง สี เสียง ที่รีสอร์ตเป็นผู้จัดขึ้นเอง โดย

มีเจ้าหน้าที่กิจกรรมของรีสอร์ท เป็นผู้นำ เป็นพิธีกร และบางครั้ง คุณอาร์ท ก็กระโดดลงมาทำหน้าที่นี้เอง ด้วยความที่คลุกคลีกับงานนี้มาตั้งแต่สมัยเรียน

## จุดเด่นของ “บ้านริมน้ำ-แพริมน้ำ”

ต้องยกให้วิวมาเป็นอันดับ 1 เพราะเป็นรีสอร์ทบนพื้นที่ 120 ไร่แห่งเดียวที่อยู่ตรงข้ามสะพานทางรถไฟสายมรณะ ซึ่งถือเป็นจุดที่สวยงามที่สุด เป็น Panoramic View และเป็น Signature ของเมืองกาญจนบุรี พื้นที่รีสอร์ท 30% ส่วนที่เหลือยังคงเป็นพื้นที่ธรรมชาติสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนห้องพักได้รับการตกแต่งสไตล์ล้านนาประยุกต์ เน้นการบริการสมาชิกแบบครอบครัว โดยเรียกผู้ให้บริการว่า “สมาชิก” แทนคำว่า “นักท่องเที่ยว” ที่สำคัญคือ ที่นี่ไม่มีเซลล์ห้องพักแม้แต่คนเดียว แต่รีสอร์ทมีผู้มาพักใช้บริการตลอด ประมาณ 300 คนต่อคืน แม้ช่วงเศรษฐกิจฝุบก็ตาม ปัจจุบัน “คุณอาร์ท” กำลังปรับปรุงให้เป็น รีสอร์ทลอยน้ำ 5 ดาว จะยุบจำนวนจาก 50 ห้อง 13 หลัง เป็น 10 หลัง 30 ห้อง เน้นขนาดห้องที่กว้างขวางขึ้น และดีไซน์ที่ออกแบบเอง เพ้นท์เองในสไตล์ธรรมชาติ คาดว่า จะแล้วเสร็จภายใน 2-3 ปีข้างหน้า

## ธุรกิจอีก 2 บริษัท ก็ไปได้สวย – การกิจทางสังคมมา

นอกจากธุรกิจรีสอร์ทแล้ว ธุรกิจท่องเที่ยวทางรถไฟ ที่เป็น Day Tour เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เป็นรายได้หลักจาก 2 ใน 3 ธุรกิจเลยทีเดียว ส่วนการเป็นเอเยนต์ขายตั๋วให้กับการบินไทย และการจัดนำเที่ยว Outbound ก็ไป

ได้ดีพอสมควร เป็น 1 ใน 20 บริษัทนำเที่ยว ที่พานักท่องเที่ยวเดินทางไปจีนมากที่สุด เพื่อสร้างธุรกิจในพื้นที่ให้เข้มแข็ง จึงได้มีการรวมกลุ่มธุรกิจ ใน อ. ไทรโยค ตั้งเป็นชมรมการท่องเที่ยว ไทรโยค โดยรับตำแหน่งกรรมการ ต่อมาด้วยการเป็นกรรมการ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว จ. กาญจนบุรี รองประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการยุทธศาสตร์อีกสมาคมแห่งชาติ และอีกหลายสมาคม กับล่าสุดคือการเป็นประธานก่อตั้ง YEC กาญจนบุรี ที่เพิ่งเริ่มขึ้นในปี 58

## ก่อร่างสร้างกลุ่ม นักรุกธุรกิจรุ่นใหม่

การรวมกลุ่มของชาว YEC กาญจนบุรี จะเป็นการรวมกลุ่มแบบครอบครัว มีความสนิทสนมกันในระดับสมาชิกและครอบครัวของสมาชิก ล่าสุดมีจำนวนสมาชิก 52 คน YEC เราต้องการคุณภาพมากกว่าจำนวน จึงอยากให้ทุกคนมีความสนิทสนมกัน เป็นพี่น้องกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อย่างจริงจัง และช่วยกันทำงานเพื่อจังหวัด

## กิจกรรมไอโกล์

ได้มีการจัดสัมมนาทางด้านธุรกิจ ภายใต้ชื่อ YEC @ KAN ตอน “มหัศจรรย์วันปล่อยของ” เน้นกลุ่มเป้าหมาย สมาชิก YEC และขายบัตรให้แก่ผู้สนใจทั่วไป โดยมีการเชิญผู้บริหาร Talad.com และเจ็กเม้ง มาแชร์ความรู้ และประสบการณ์ เป็นการจุดประกายความคิด พิชิตธุรกิจในพื้นที่ เมื่อวันที่ 9 พย. ที่ผ่านมา การตอบรับเป็นไปด้วยดีมีผู้เข้าอบรมตลอดทั้งวัน ถึง 80 คน นอกจากนี้มีการพาสมาชิกเยี่ยมชมโรงงานอิชิตัน ที่จ. ออยุธยา และเชื่อม

สัมพันธ์กับกลุ่ม YEC ออยุธยา

## WU เพื่อจาก

ด้วยการกิจที่รัดตัว ในฐานะเจน 2 ผู้รับช่วงต่อธุรกิจครอบครัวถึง 3 บริษัทที่ต้องดูแล และงานด้านสังคมอีกนับสิบสมาคม ทำให้ “คุณอาร์ท” จำเป็นต้องขอลงจากตำแหน่ง และส่งไม้ต่อให้ประธาน YEC กาญจนบุรี คนใหม่ที่เหมาะสมควร ภายในเดือนมกราคมนี้ “ผมอยากขอบคุณท่านประธานหอการค้าไทย ที่มอบของขวัญชิ้นใหญ่นี้ให้ ทำให้ผมได้พบเพื่อนใหม่ทั่วประเทศ ทุกภาค ซึ่งเป็นเพื่อนที่มีแต่ความจริงใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นมิตรที่ดีที่ทำได้ยากยิ่งในปัจจุบัน และการที่ผมต้องลงจากตำแหน่งนี้ เพราะผมอยากให้สมาชิกท่านอื่นได้รับของขวัญที่ดีชิ้นนี้บ้าง ยังมีอีกหลายคนที่ยังมีความสามารถ และพร้อมจะร่วมกันพัฒนากลุ่ม YEC ได้ดียิ่งขึ้น ผมจะไม่ปิดกั้น Connection นี้ไว้คนเดียว ผมอยากให้ YEC@KAN คนใหม่ นอกจากจะสานความสัมพันธ์ภายในให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแล้ว ขอให้สนับสนุนการทำงานของหอการค้ากาญจนบุรี ทำงานควบคู่กัน ในฐานะลูกที่ดี ที่พร้อมจะเติบโต เป็นกรรมการหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรีที่เข้มแข็งต่อไป”

## ขอฝากประโยคสุดท้าย จากใจ ประธาน YEC@KAN คนใหม่

“When people sow the seeds, they start something that will have a much greater impact in the future as same as the Thai Chamber of Commerce sows the seeds of YEC” 